



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ถนนราษฎร์อุทิศ พร ๕๔๐๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินการตามประเด็นข้อเสนอความต้องการของอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดแพร่ตามประเด็น
การประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ณ จังหวัดแพร่
ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๗.๒/ว๑๔๘๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ได้รับแจ้งจากจังหวัดแพร่(สำนักงาน
จังหวัด)ว่า ตามที่คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)
ได้ลงพื้นที่ ณ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ เมษายน ๒๕๖๕ โดยได้จัดสัมมนาเรื่อง “ประชาชนได้อะไร?
จากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (สัญจร)” เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ
ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานของส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่อำเภอ ๘ อำเภอ

ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการเสนอประเด็นปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่อำเภอ ๘ อำเภอในพื้นที่จังหวัดแพร่ และได้มอบหมายภารกิจหน้าที่การแก้ไขปัญหาและ
ดำเนินการช่วยเหลือตามกรอบภารกิจหน้าที่ที่กำหนด และให้รายงานผลให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับอำเภอขอให้แจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วย

ขอแสดงความนับถือ


(นายตอพงษ์ ทับทิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร.๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๒

ผู้ประสานงาน นางจรีรัตน์ ใจกลม

๐:งานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นหนังสือแจ้งเวียน

สั่งให้
จัด
ทำ

เลขที่รับ	1463
วันที่	22 เม.ย. 2565
เวลา	



ที่ พร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๕๕๑

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินการตามประเด็นข้อเสนอความต้องการของอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดแพร่ ตามประเด็นการประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ณ จังหวัดแพร่ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ตามบัญชีแนบท้าย

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ ที่ สว (กสว ๖) ๒/ว ๒๑๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๗.๒/๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ได้ลงพื้นที่ ณ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๖-๙ เมษายน ๒๕๖๕ โดยในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ได้จัดเสวนา เรื่อง "ประชาชนได้อะไร? จากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (สัญจร)" ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่อำเภอ ๘ อำเภอ ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

ในการนี้ เมื่อมองย้อนไปที่ประชุมได้มีการเสนอประเด็นปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอ ๘ อำเภอในพื้นที่จังหวัดแพร่ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัด จึงขอมอบหมายภารกิจหน้าที่การแก้ไขปัญหาและดำเนินการช่วยเหลือตามกรอบภารกิจหน้าที่ที่กำหนดทั้งนี้ หน่วยงานครอบอานาจและงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ ขอให้เสนอแนวทางหรือโอกาสในการขับเคลื่อนโครงการในระดับกรมหรือกระทรวง เพื่อที่จังหวัดจักได้แจ้งเสนอเป็นข้อมูลให้ประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ทราบ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายสมหวัง พ่วงบางโพธิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๔๖๒ ๐๖๔๖

(ผู้ประสานงาน นายขวัญชัย คำชุ่ม)

บัญชีแจ้งท้ายหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๔๕๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

๑. ปลัดจังหวัดแพร่
๒. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่
๔. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่
๕. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ /
๖. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่
๗. เกษตรจังหวัดแพร่
๘. พาณิชย์จังหวัดแพร่
๙. พัฒนาการจังหวัดแพร่
๑๐. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
๑๑. คลังจังหวัดแพร่
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงาน อทส. จังหวัดแพร่
๑๓. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๑๔. คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

บัญชีมอบหมายภารกิจสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่
จากผลการสรุปประเด็นการประชุมเสวนา โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ในประเด็นปัญหาของอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดแพร่
วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ลำดับ	อำเภอ	ปัญหาความต้องการในพื้นที่	ส่วนราชการ /หน่วยงาน ที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
๑.	สูงเม่น	<p>๑) นายประเทือง สมพะพะ กำนันตำบลบ้านกวาง ต.บ้านกลาง อ.สูงเม่น ได้เสนอว่า สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลมีโครงการอพยพคนออกจากป่า เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๗ ให้ราษฎรบ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น ย้ายออกจากพื้นที่หมู่บ้านเดิมซึ่งตั้งพื้นที่อยู่ในเขตป่าและให้ย้ายมาตั้งถิ่นฐาน ณ ปัจจุบันซึ่งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรของชาติ “ป่าแม่ก่อน -แม่สาย” ท้องที่ ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น ซึ่งกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้จังหวัดแพร่ เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าเพื่อจัดตั้งหมู่บ้านเพื่ออพยพราษฎรบ้านน้ำพุ กำหนดระยะเวลา ๓๐ ปี ซึ่งจะสิ้นการอนุญาตในปี พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>โดยขอให้มีแนวทางการแก้ไข ดังนี้</p> <p>(๑) ราษฎรในพื้นที่บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกวาง จำนวน ๙๕ หลังคาเรือน ประชากรจำนวน ๓๖๕ คน ต้องการเอกสารสิทธิ์ไม่ที่ดินทำกิน ซึ่งในปัจจุบันได้เข้าพื้นที่ป่า ซึ่งจะสิ้นการอนุญาตในปี พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>(๒) ขอให้ออกเอกสารสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน ,หนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) เป็นต้น</p> <p>๒) นายอาคเนย์ แสงสร้อย กำนันตำบลสบสาย ต.สบสาย อ.สูงเม่น ได้เสนอว่า ขอให้ติดตามการสร้างถนนข้ามทางรถไฟรางคู่ในพื้นที่ต.สบสาย สืบเนื่องจากรัฐบาลมีโครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ซึ่งจะผ่านพื้นที่ตำบลสบสาย และมีถนน ๑ สาย คือถนนเชื่อมระหว่าง โรงพยาบาลสูงเม่นแห่งใหม่ เชื่อมไปยัง บ้านวังวน หมู่ที่ ๓ ตำบลสบสาย ได้รับผลกระทบ เนื่องจากถนนดังกล่าว เดิมที่มีการกำหนดที่จะสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ เพื่อให้สามารถใช้เส้นทางดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันราษฎรก็ยังมีการใช้เส้นทางดังกล่าวอยู่ แต่จากการติดตามล่าสุดกับบริษัทที่ปรึกษาในการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ ทราบว่ามีการยกเลิกการสร้างสะพานข้ามถนนสายดังกล่าวซึ่งจะทำให้ในอนาคตไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ได้</p> <p>โดยขอให้มีแนวทางการแก้ไข คือ ขอให้สร้างสะพานข้ามทางรถไฟเพื่อที่จะสามารถใช้ถนนสายดังกล่าวได้ ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวจะสามารถเชื่อมไปยังโรงพยาบาลสูงเม่นแห่งใหม่ได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว แก่ราษฎรในพื้นที่</p> <p>๓) นายบรรจบ จินดาชาติ กำนันตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น ได้เสนอว่า โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำร่องผา หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น โดยการก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำร่องผาและขยายเขตไฟฟ้าบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำร่องผา เพื่อพัฒนาอ่างร่องผาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลน้ำชำและเพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้กับราษฎรบริเวณ อ่างเก็บน้ำ ร่องผา เพื่อใช้ประโยชน์ในการอยู่อาศัย และใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่รอบบริเวณอ่างเก็บน้ำร่องผา</p>	<p>สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่</p> <p>สำนักงานจังหวัดแพร่ (จร.แพร่)</p> <p>โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่</p>

ลำดับ	อำเภอ	ปัญหาความต้องการในพื้นที่	ส่วนราชการ /หน่วยงาน ที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
		<p><u>โดยขอให้มีแนวทางการแก้ไข</u> คือ ก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ ร่องผาและขยายเขตไฟฟ้าบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำร่องผา หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำขำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่</p> <p>นายเพ็ญ ก่อทอง กำนันตำบลสูงเม่น ได้เสนอโครงการสูบน้ำ พลังงานไฟฟ้า (แม่ข่าย) ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น เนื่องจาก ปัจจุบันพื้นที่ตำบลสูงเม่น มีน้ำในการอุปโภค บริโภคและการทำอาชีพ เกษตรกรรม ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง อีกทั้งในพื้นที่ตำบล สูงเม่นไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จึงต้องอาศัยการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำ แม่มาบน ตำบลหัวฝาย มาใช้ประโยชน์ ในปัจจุบันซึ่งก็ยังไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลสูงเม่น จึงมีความต้อง การที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าจากแม่ข่ายม เพื่อนำน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ให้เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน</p> <p><u>โดยขอให้มีแนวทางการแก้ไข</u> คือ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ พลังงานไฟฟ้าแม่ข่ายม</p>	<p>-โครงการชลประทานแพร่ -สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่</p>
๒.	เด่นชัย	<p><u>ความต้องการของประชาชนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นที่</u></p> <p>๑. ปัญหาการขาดแคลนน้ำ (การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ) ๒. ปัญหาการกระจายการถือครองที่ดินทำกินของประชาชน</p> <p>๑. นายชนะเดช วงศ์พันธ์ กำนันตำบลห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ รายงานว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดปัญหาภัยพิบัติซ้ำซาก คือ ปัญหาภัยแล้ง ต้องขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค จากองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยไร่ เป็นประจำทุกปี และปัญหาอุทกภัย เนื่องจากตำบล ห้วยไร่ เป็นพื้นที่ต้นน้ำของลำห้วยแม่พวก และยังมีแหล่งกักเก็บน้ำ ขณะนี้ไม่มีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่พวก ทราบว่าจะแจ้งจัดสรร งบประมาณ ให้กรมชลประทานในปี พ.ศ.๒๕๖๗ จึงอยากขอให้ท่าน สมาชิกวุฒิสภาประสานการดำเนินการกับกรมชลประทานในการ ดำเนินการให้เร็วขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยไร่</p> <p>๒. นางสาวธิรฉัตร แสนสติ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ แจ้งว่า พื้นที่ตำบลห้วยไร่ ประสบปัญหาจากเหตุอุทกภัย ทำให้สะพานที่ราษฎรใช้ในการสัญจร ข้ามห้วยไร่ จำนวน ๒ แห่ง คือ สะพาน คสล. หมู่ที่ ๘ และสะพาน หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยไร่ ซึ่งปัจจุบันนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน การก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยไร่ จากงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรอง จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) แล้ว ยังขาดอีก ๑ แห่ง คือสะพาน หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยไร่ งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๕ ล้านบาทบาท แต่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ยังไม่มี งบประมาณ และยังไม่สามารถหาแหล่งงบประมาณในการก่อสร้างได้</p>	<p>โครงการชลประทานแพร่</p> <p>-แขวงทางหลวงชนบทแพร่ -สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่</p>

ลำดับ	อำเภอ	ปัญหาความต้องการในพื้นที่	ส่วนราชการ /หน่วยงาน ที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
๓.	ร้องกวาง	<p>๑. นายเจตต์ ดอยแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ขอนำเสนอปัญหา คือ ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี หากจะ ดำเนินการก่อสร้าง จำเป็นต้องขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่งใช้เวลาค่อนข้าง นาน จึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน และการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งการแก้ไขปัญหาคือ เตือนร้อนที่ล่าช้า ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย จึงขอ ทหารหรือว่ามีแนวทางใดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาล่าช้า เพื่อให้การ ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาคือเตือนร้อนประชาชน และการ พัฒนาตำบลห้วยโรง เป็นไปด้วยความราบรื่นและทันท่วงที โดยได้ ยกตัวอย่างการก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่อยู่ในเขตป่า อาทิ</p> <p>(๑) การก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร และการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางและ ขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>(๒) การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล การติดตั้งระบบประปาในหมู่บ้าน การก่อสร้างถังเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขภัยแล้ง น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ</p> <p>(๓) ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ การก่อสร้างสนามกีฬา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน</p> <p>๒. นายประสงค์ ปทุมสุติ ภาคประชาสังคมอำเภอร้องกวาง (เสนอในห้องประชุมฯ) ขอสนับสนุนยุทธศาสตร์ปัจจุบัน โดยเฉพาะ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ โครงการจัดตั้งสถาบันต้นแบบ เพื่อการพัฒนาจังหวัด และพื้นที่เชิงนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน เนื่องจากอำเภอ ร้องกวาง มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีศักยภาพและ ความพร้อม ในปี ๒๕๕๔ มีนักศึกษา ๒,๐๐๐ กว่าคน ปัจจุบันเหลือนักศึกษา ๘๐๐ กว่าคน</p>	<p>-สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ -สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ -อบจ.แพร่</p> <p>-สำนักงานจังหวัดแพร่ -มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ -เฉลิมพระเกียรติ</p>
๔.	สอง	<p>นายลิขิต จันทร์ยอด กำนันตำบลบ้านกลาง ตัวแทนอำเภอสอง ได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนและการแก้ไข ปัญหาภัยแล้งของอำเภอ สองจังหวัดแพร่ ในประเด็น ดังนี้</p> <p>๑. ปุย ยาปราบศัตรูพืช ยากำจัดแมลง มีราคาสูง และประชาชน เข้าถึงยากของแหล่งเงินกู้ตลอดจนระบบ การช่วยเหลือเกษตรกร ของธนาคาร ธกส.</p> <p>๒. การจัดทำโครงการฝายดินแกนซีเมนต์กันแม่น้ำสอง ตำบลบ้านกลาง และกันแม่น้ำยม ตำบลห้วยหม้าย ตำบลหัวเมือง เพื่อกักเก็บน้ำ ไว้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ สามารถ แก้ไขปัญหาภัยแล้งของอำเภอสองได้ จึงอยากให้มีการดำเนินการ เพิ่มเติมในแหล่งน้ำอื่นๆ อีก</p>	<p>-สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ -สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ -ธนาคาร ธกส. จังหวัดแพร่</p> <p>-สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ -อบจ.แพร่</p>

ลำดับ	อำเภอ	ปัญหาความต้องการในพื้นที่	ส่วนราชการ /หน่วยงาน ที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
๕.	ลอง	<p>๑) นายจรัส แก้วคำแสน กำนันตำบลบ้านป็น อำเภอลอง ขอเสนอให้มีการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลาน บ้านนาสาร หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านป็น เนื่องด้วยในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลานตื้นเขิน เนื่องจากได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานานและยังไม่มี การขุดลอก เกิดตะกอนทับถม เป็นเหตุให้กักเก็บน้ำได้น้อยลงจากปริมาณที่มีอยู่เดิม โดยมีประชาชนใช้น้ำในด้านการเกษตร อุปโภคบริโภค หลายหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕ ตำบลบ้านป็น และหมู่ที่ ๑๐,๑๑,๑๒,๑๔ ตำบลห้วยอ้อ)</p> <p>๒. นายปรีชา เชื้อรอบเขต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง ขอเสนอการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดและด้าน เศรษฐกิจ ให้มีการส่งเสริมสร้างจุดรวมจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ หรือจุด ศูนย์รวมสินค้า โอท็อปประจำอำเภอ ซึ่งอำเภอ มีสินค้าขึ้นชื่อ หลายอย่าง เช่น ผ้าตีนจกเมืองลอง น้ำพริกปลาไส้อั่ว แคหมูเมืองลอง ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ลองกอง ลางสาด และพุทรา เป็นต้น</p>	<p>-โครงการชลประทานแพร่</p> <p>-สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่</p> <p>สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดแพร่</p>
๖.	วังชิ้น	<p>นายอำพล ดอกวัน กำนัน ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น ขอเสนอปัญหาและความต้องการ ดังนี้</p> <p>๑) การขุดลอกอ่างแม่ป้าก</p> <p>เนื่องจาก อ่างเก็บน้ำแม่ป้าก ได้ดำเนินการก่อสร้างมานาน ทำให้อ่างเก็บน้ำตื้นเขิน ทำให้กักเก็บน้ำได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการ อุปโภคบริโภค และการทำการเกษตรของชาวตำบลแม่ป้าก หมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๘, ๑๐ และตำบลแม่เก็ง หมู่ที่ ๕ จึงขอความ อนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณขุดลอก อ่างแม่ป้ากเพื่อจะได้กักเก็บน้ำได้มากขึ้น และชาวบ้านจะได้มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ</p> <p>๒) โครงการสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าสถานที่ก่อสร้าง บ้านสบป้าก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เก็ง อำเภอวังชิ้น</p> <p>เนื่องจากชาวตำบลแม่ป้ากและตำบลแม่เก็ง ยังขาดน้ำใช้ใน การเกษตร จึงทำโครงการสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าขึ้น โดยมี ชาวบ้านมอบที่ดินให้เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้าง หากมีสถานีสูบน้ำจะ ช่วยให้ชาวบ้านตำบลแม่ป้ากและตำบลแม่เก็ง มีรายได้จากการทำ การเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>-โครงการชลประทานแพร่</p> <p>-สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่</p> <p>-โครงการชลประทานแพร่</p> <p>-สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่</p>
๗.	หนองม่วงไข่	<p>นายรัฐกานต์ จันทู กำนันตำบล บ้านวังหลวง ขอรับการสนับสนุนในการก่อสร้างฝายข่อยซีเมนต์แม่น้ำยม ในพื้นที่ตำบลวังหลวง และตำบลอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร</p>	<p>-สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่</p> <p>-อบจ.แพร่</p>

ลำดับ	อำเภอ	ปัญหาความต้องการในพื้นที่	ส่วนราชการ /หน่วยงาน ที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
๘.	เมืองแพร่	<p>๑. ปัญหาเรื่องที่ดินและการครอบครองของประชาชน (๑) การประกาศใช้พรบ. เขตป่าไม้ ตาม มติรัฐมนตรี พศ. ๒๕๐๔ ขอให้ยกเลิกเขตป่าตามมติรัฐมนตรี ในพื้นที่ จังหวัดแพร่ ปัญหา ประชาชน ออกเอกสารสิทธิที่ดินไม่ได้ติดแนวเขตป่า (โครงการบอกดิน ไม่สามารถทำได้) แนวทางแก้ไข เสนอให้ยกเลิกเขตป่าดังกล่าว พื้นที่ดังกล่าว อยู่บนอกผืนป่า ประชาชนครอบครองมาก่อน พรบ.ป่าไม้ประกาศใช้ - ทำแนวเขตป่าให้ชัดเจน โครงการ one map - ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง</p> <p>(๒) การออกเอกสารสิทธิที่ดิน โดย สค.๑ - ยื่นออกเอกสารสิทธิโดยใช้ สค.๑ ตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๕๕- ๒๕๕๖ ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิที่ดินจากสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ มีจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดแพร่</p> <p>๒. ปัญหาแม่น้ำยมและแม่น้ำสาขา ฤดูฝนน้ำท่วมฤดูแล้ง และปัญหาภัยแล้ง ปัญหา น้ำท่วม ภัยแล้ง แนวทางแก้ไข ทำทำนบกั้นน้ำยมให้มากที่สุด , ทำเขื่อนยาง กั้นน้ำยม ขุดลอกแม่น้ำสาขาและทำฝายแกนดิน ,เจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตรทุกตำบล ตำบลละ ๕-๑๐ บ่อ</p> <p>๓. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน ปัญหา ไม่สามารถเข้าแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินได้ เนื่องจากติดปัญหาเครดิตบูโร /ปัญหาเงินกู้ยืมระบบ แนวทางแก้ไข ให้สถาบันการผ่อนปรนการพิจารณาเงินกู้ ในช่วงสถานการณ์ โควิด- ๑๙</p> <p>๔. ขอให้กระทรวงมหาดไทยจัดสวัสดิการ ให้ ชรบ. ตำรวจบ้าน เนื่องจากเป็นกลุ่มองค์กร จิตอาสา ที่ทำงานเพื่อส่วนรวม และชุมชนหมู่บ้านแต่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงและไม่มี สวัสดิการ และกฎหมายคุ้มครอง ชรบ. ตำรวจบ้าน ไม่มีค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการด้านการรักษา</p>	<p>สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่</p> <p>-โครงการชลประทานแพร่ -สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ -อบจ.แพร่</p> <p>-สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ -ธนาคาร ธกส. จังหวัดแพร่</p> <p>ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่</p>

สำนักงานจังหวัดแพร่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด



ที่ พร ๐๐๑๗.๒/ ๕๕๕๖

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินการตามประเด็นข้อเสนอความต้องการของอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดแพร่ ตามประเด็นการประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ณ จังหวัดแพร่ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมจตมหายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

เรียน ประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชนฯ ที่ สว (กสว ๖) ๒/ว ๒๑๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอฯ จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๗.๒/๑๑๕๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

ได้ลงพื้นที่ ณ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๖-๙ เมษายน ๒๕๖๕ โดยในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ได้จัดเสวนา เรื่อง "ประชาชนได้อะไร? จากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชน (สัญจร)" ณ ห้องประชุมจตมหายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่อำเภอ ๘ อำเภอ ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

ในการนี้ เนื่องจากในที่ประชุมได้มีการเสนอประเด็นปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอ ๘ อำเภอในพื้นที่จังหวัดแพร่ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดแพร่ จึงได้มอบหมายภารกิจหน้าที่การแก้ไขปัญหาและดำเนินการช่วยเหลือให้กับส่วนราชการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดแพร่ ดำเนินการตามกรอบภารกิจหน้าที่ ทั้งนี้ หากได้ดำเนินการแก้ไขหรือตรวจสอบแล้ว จักได้รายงานผลความคืบหน้าให้ทราบ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสมหวัง พ่วงบางโพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๕๖๒ ๐๖๔๖